



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาววลัยลักษณ์ เข็มช้อย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวทศรียา นวลเลิศปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๓	นางสาวบุญธิดา ไชยราชา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวสุกัญญา กระสิริพงษ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววลัยลักษณ์ แซ่ม้อย  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๒ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๒ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๘๓๙๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวลัยลักษณ์ แซ่มซ้อย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๘)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้คลอดหญิงไทย อายุ ๓๒ ปี สถานภาพสมรสคู่ อาชีพรับจ้าง ตั้งครรภ์ครั้งที่ ๒ คัดเคเนการคลอด จากประจำเดือนครั้งสุดท้าย วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อายุครรภ์ ๓๘ สัปดาห์ ๓ วัน รับไว้ในโรงพยาบาลวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. ประวัติมีน้ำเดินเวลา ๐๒.๐๐ น. และมีอาการเจ็บครรภ์ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผลการตรวจเลือดปกติ ขนาดมดลูก ๓/๔ มากกว่าสะดือ ตรวจภายใน ปากมดลูกเปิด ๓ ซม. ความบวกร้อยละ ๒๕ ส่วนน้ำเป็นสีเขียวอยู่ระดับ -๒ ไม่พบถุงน้ำคร่ำ น้ำคร่ำสีใส ตรวจพบมดลูกมีการหดตัว ๕ นาที นาน ๓๐ วินาที ความแรง +๑ คะแนนความเจ็บปวดระดับ ๒ อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ๑๓๖-๑๕๐ ครั้งต่อนาที วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย ๓๗.๑ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๑/๖๘ มม.ปรอท แพทย์วินิจฉัยผู้คลอดมีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์

แพทย์วางแผนการรักษาให้เร่งคลอด พยาบาลอธิบายข้อมูล ภาวะแทรกซ้อน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ ประเมินการหดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์เป็นระยะ เวลา ๐๘.๑๕ น. ให้ Oxytocin ๑๐ unit ผสมใน ๕%D/NSS/๒ ๑,๐๐๐ มล. ในอัตราหยด ๑๒ มล.ต่อชั่วโมง ทางหลอดเลือดดำ แนะนำการปฏิบัติตัวในขณะรอคลอดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด หลังจากได้ยาเร่งคลอด ผู้คลอดมีอาการเจ็บครรภ์ถี่ขึ้นไม่พบการบีบรัดตัวของมดลูกแรงผิดปกติอัตราการเต้นของหัวใจทารกอยู่ในช่วงปกติ ผู้คลอดสามารถเผชิญความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสม ไม่กรีดร้อง ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา

เวลา ๑๒.๑๐ น. ปากมดลูกเปิดหมด เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยคลอด แนะนำวิธีการเบ่งคลอด ตัดฝีเย็บช่วยคลอด เวลา ๑๒.๒๒ น. คลอดปกติทางช่องคลอด ได้ทารกเพศหญิง น้ำหนัก ๓,๓๒๐ กรัม APGAR Scores นาทีที่ ๑ ได้ ๙ คะแนน นาทีที่ ๕ และ ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน ตามลำดับ เวลา ๑๒.๒๕ น. รกคลอดครบ ความดันโลหิต ๑๒๕/๗๕ มม.ปรอท ชีพจร ๙๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที เวลา ๑๒.๓๐ น. ให้ Oxytocin ๑๐ unit ใน ๕%D/NSS/๒ ๑,๐๐๐ มล. ผสม Oxytocin ๑๐ unit ขวดเดิม ๙๐๐ มล. ในอัตราการหยด ๑๒๐ มล.ต่อชั่วโมง และ Expogin ๐.๒ มก. ฉีดทางหลอดเลือดดำ ช่องทางคลอด มีแผลฉีกขาดระดับ ๒ หลังเย็บแผลไม่มีเลือดออก ไม่บวม ไม่มีเลือดคั่ง มดลูกหดตัวดี แนะนำวิธีการคลึงมดลูก หลังคลอดผู้คลอดสามารถปฏิบัติได้ มดลูกหดตัวดี ให้การดูแลหลังคลอด ๒ ชั่วโมง ดูแลให้ทารกดูนมมารดา เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้คลอดหลังคลอด ๒ ชั่วโมง รู้สึกตัวดี อ่อนเพลียเล็กน้อย ไม่เวียนศีรษะ มดลูกหดตัวดี อยู่ระดับสะดือ เลือดออกจากช่องคลอดชุ่มผ้าอนามัยครึ่งผืน กดไล่เลือดที่คั่งค้างในโพรงมดลูกไม่มีเลือดออกเพิ่ม

แผลฝีเย็บไม่บวมไม่มีเลือดคั่ง ปวดแผลและมดลูกพองทอน ย้ายผู้คลอดไปหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม พร้อมทารก ผู้คลอดมีน้ำนมไหลดีทั้งสองข้าง มดลูกหดรัดตัวดี น้ำคาวปลาปกติ ปวดแผลฝีเย็บเล็กน้อย แผลแห้งดี ไม่มีบวมแดง ไม่มีเลือดซึม ทารกดูคนมีได้ ไม่มีอาการตัวเหลือง ขับถ่ายปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ รวมระยะเวลาการรักษา ๓ วัน ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษา ให้การพยาบาล ติดตามเยี่ยมและประเมินผลการพยาบาลในผู้คลอดและทารกรายนี้ ในระหว่างรับไว้ในความดูแล พบปัญหาและได้รับการแก้ไขหมดไป ผู้คลอดและทารกสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ผู้คลอดมีความเข้าใจ มีความรู้ในการดูแลตนเอง และทารกเมื่อกลับบ้าน สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะที่สามของการคลอด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดป้องกันภาวะแทรกซ้อน

จากการตกเลือดหลังคลอด

๒. เพื่อให้ผู้คลอดได้รับการประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดได้ถูกต้องได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ

๓. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรในการประเมินปริมาณการสูญเสียเลือด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้คลอดปลอดภัยและไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการสูญเสียเลือดในระยะที่สามของการคลอด และครอบครัวเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการมารับบริการที่ห้องคลอด

๒. บุคลากรมีแนวปฏิบัติเป็นทางเดียวกัน

๓. หน่วยงานห้องคลอดมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. ลดความเสี่ยงจากการฟ้องร้อง ร้องเรียน